

**แบบจัดทำฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดสุโขทัย**

ชื่อโครงการ	โครงการจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย
ที่ตั้งโครงการ	หมู่ที่ 10 ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
พระราชดำริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
สรุปพระราชดำริ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือสมาชิกมูลนิธิสายใจไทย ที่ขาดเงิน และคุณภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ ให้สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิสายใจไทยพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>2. เพื่อช่วยเหลือสมาชิกมูลนิธิสายใจไทยฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้สามารถดำรงชีพในสังคมได้มีอาชีพ มีที่ดิน มีที่อยู่อาศัย โดยถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>3. มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตามสมควร</li> <li>4. สร้างจิตสำนึกร่วมกัน ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</li> <li>5. ส่งเสริมให้มีความสามัคคีกันในหมู่คณะและชุมชน</li> </ol>
หน่วยงานรับผิดชอบ	นิคมสหกรณ์สวรรคโลก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทของโครงการ	การเกษตร/ส่งเสริมอาชีพ/สวัสดิการสังคม
สรุปลักษณะของโครงการ	จัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกเพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยที่สมาชิกต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2551
ปีงบประมาณเริ่มดำเนินการ	ปีงบประมาณ 2538
งบประมาณที่ได้รับในปีเริ่มต้น และแหล่งที่มาของงบประมาณในปีที่เริ่มต้น	ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ผ่านมูลนิธิสายใจไทย จำนวนเงิน 25,194,800 บาท
งบประมาณที่ได้รับแต่ละปีแยกเป็นรายปีตั้งแต่ปีเริ่มต้นถึงปีปัจจุบัน และแหล่งที่มาของงบประมาณ	ไม่มี
ผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันโดยสรุป	สมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ราย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 สมาชิกได้ทำประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งได้รับเป็นเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นหนังสือขออนุญาตการทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 3 ราย เป็นหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 9 ราย และเป็นโฉนด จำนวน 76 ราย ทดลองอยู่จำนวน 6 ราย และเป็นแปลงที่ยังว่างอยู่ 6 แปลง